
บันทึกรายงานการประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 
วันพุธท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรา้งนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 
__________________________ 

 
ผู้มาประชุม 

 ๑. นายสมศักดิ ์  กองจันทร์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา 
 ๒. นายสะอาด   คำผาลา   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา 

๓. นายสมพงษ์   มหาโยธี   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา 
 ๔. นายสมร   ปาทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑ 
 ๕. นายสังทอง   ประจวบสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒ 

๖. นายพิธยา   ถามะพันธ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓ 
๗. นางสาวพิมพ์สุดา   บุญหาญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕ 
๘. นายประยูร   แสนปาง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๗ 

 ๙. นายมานัด   โชคบัณฑิต  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๙ 
 ๑๐. นายวิรัตน์   เนื้อทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๑ 
 ๑๑. นายเดือน   จันทบาล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๒ 
 ๑๒. นางนงเยาว์   วงษ์พินิจ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๔ 
 ๑๓. นายฐิติพันธ์   แสนสมัครธนพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๖ 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายประสาท   เสือสา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖ 
๒. นายเชิดศักดิ์   พสุมาตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘ 
๓. นายสุรศักดิ์   บุญหาญ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๓ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ๑. นายวิไลศักดิ์   สารคณา ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา  
๒. นายชัยศรี   แพงโคตร  ตำแหน่ง  เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา 

 ๓. นายปุญญพัฒน์   ชูแก้ว ตำแหน่ง  รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัด อบต.สร้างนกทา 
๔. ส.อ.เกียรติกูล   มาตขาว ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๕. นางธัญญารัตน์   ปาทอง ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป 
๖. นายแสงจันทร์   นิ้วทอง ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขต ๔ 
 
 
 
 
 

/เริ่มประชุม... 



- ๒ - 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๘.๓๐ น. 
นายสมพงษ์   มหาโยธี เรียน ท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, หัวหน้าส่วนราชการ 
เลขานุการสภาฯ  และเจ้าหน้าที่ทุกๆ ท่าน ครับ กระผมนายสมพงษ์  มหาโยธี ตำแหน่ง เลขานุการสภาฯ  

กระผมไดต้รวจสอบจำนวนสมาชิกฯ แล้ว มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๓ ราย และผู้ไม่
มาประชุม จำนวน ๓ ราย ลำดับต่อไปผมขอเรียนเชิญ นายสมศักดิ ์  กองจันทร์ 
ตำแหน่ง ประธานสภา ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมกล่าวเปิดการประชุม
สภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา ขอเรียนเชิญครับ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ กล่าวขอเปดิรายงาน การประชุมสภาองค์การบรหิารสว่นตำบลสร้างนกทา สมัยสามญั  
ประธานสภาฯ  สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗  

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ีแล้ว  
   (สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗)  
นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้แจกเอกสารบนัทึกรายงานการประชุมให้กบัสมาชิกไปแลว้   มี 
ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านจะเพิ่มเติมหรอืสอบถามอีกไหมครบั    ถ้าไม่มีต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

ในการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ผมขอมติที่ประชุม 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีสมาชิกทั้งหมด     จำนวน    ๑๓    ท่าน 
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว จำนวน    ๑๓ เสียง 
ไม่รับรอง       จำนวน     - เสียง 
งดออกเสียง         จำนวน     - คน 

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม  
-ไม่มี- 

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่เพื่อพิจารณา  
นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ๕.๑ การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา    สมัยสามัญ  
ประธานสภาฯ  สมัยที่ ๑ - ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ขอเชิญนายสมพงษ์   มหาโยธี ตำแหน่ง ส.อบต. 

ม.๔ เจ้าของญัตติฯ ช้ีแจงต่อสภาฯ ขอเชิญครับ 
นายสมพงษ์   มหาโยธี เรียน ท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติฯ, ท่านรองปลัดฯ, 
ส.อบต.ม.๔  หัวหน้าส่วนราชการและผูเ้ข้ารว่มประชุมทกุๆ ท่านครับ กระผมนายสมพงษ์  มหาโยธี  
 

/ส.อบต.ม.๔… 
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ส.อบต.ม.๔ ขอเสนอญัตติต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ใน
การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ - ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘  

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ตามที่ท่าน (ส.อบต.ม.๔) ขอเสนอญัตติต่อประธานสภาฯ  ในการกำหนดสมัยประชุม 
ประธานสภาฯ  สภาองค์การบริหารสว่นตำบลสรา้งนกทา    สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ - ๔ ประจำปี พ.ศ.  

๒๕๖๘ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือสอบถามอีกไหมครับ 
นายสมร   ปาทอง เรียน ท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติฯ, ท่านรองปลัดฯ, 
ส.อบต.ม.๑  หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ ท่านครับ ผมขอเสนอการกำหนดสมัย 

ประชุมสภา อบต.สร้างนกทา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็น ๔ สมัย 
นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ตามที่ท่าน “ส.อบต.ม.๑” เสนอการกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.สร้างนกทา สมัย
ประธานสภาฯ  สามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็น ๔ สมัย ผมขอผู้รับรอง ๒ ท่าน 
   คนที่ ๑ นายเดือน   จันทบาล ตำแหน่ง ส.อบต.ม.๑๒ 
   คนที่ ๒ นายฐิติพันธ์   แสนสมัครธนพร ตำแหน่ง ส.อบต.ม.๑๖ 

ต่อไปผมขอมติที่ประชุมในการกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.สร้างนกทา สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๑ - ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ขอมติที่ประชุมครับ  

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีสมาชิกทั้งหมด  จำนวน    ๑๓ ท่าน 
เห็นชอบ   จำนวน    ๑๓ เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จำนวน     - เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน     - คน  

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมอีกไหมครับ 
ประธานสภาฯ 
นางนงเยาว์   วงษ์พินิจ เรียน ท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติฯ, ท่านรองปลัดฯ, 
ส.อบต.ม.๑๔  หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ ท่านค่ะ ดิฉัน นางนางเยาว์   วงษ์พินิจ  

ส.อบต.ม.๑๔ ขอเสนอการกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.สร้างนกทา สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ค่ะ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ตามที่ท่าน “ส.อบต.ม.๑๔” เสนอการกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.สร้างนกทา สมัย
ประธานสภาฯ  สามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘   ในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘   

ผมขอผู้รับรอง ๒ ท่าน 
   คนที่ ๑ นายประยูร   แสนปาง ตำแหน่ง ส.อบต.ม.๗ 
   คนที่ ๒ นายฐิติพันธ์   แสนสมัครธนพร ตำแหน่ง ส.อบต.ม.๑๖ 

ต่อไปผมขอมติที่ประชุมในการกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.สร้างนกทา สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ขอมติที่
ประชุมครับ  

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีสมาชิกทั้งหมด  จำนวน    ๑๓ ท่าน 
เห็นชอบ   จำนวน    ๑๓ เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จำนวน     - เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน     - คน  

/นายสมศักดิ์ฯ... 



- ๔ - 
 

 
นายสมศักดิ์   กองจันทร ์ ๕.๒ การแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.สร้างนกทา ขอเชิญ 
ประธานสภาฯ  นายสมพงษ์   มหาโยธี ตำแหน่ง ส.อบต.ม.๔ ช้ีแจงรายละเอียด ขอเชิญครับ  
นายสมพงษ์   มหาโยธี เรียน ท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติฯ, ท่านรองปลัดฯ, 
ส.อบต.ม.๔  หัวหน้าส่วนราชการและผูเ้ข้ารว่มประชุมทกุๆ ท่านครับ กระผมนายสมพงษ์  มหาโยธี  

ส.อบต.ม.๔ ขอเสนอญัตติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
อบต.สร้างนกทา คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๗ มีคณะกรรมการตรวจรายงานอยู่ ๓ ท่าน จึงอยากเสนอให้ทางสภาฯ พิจารณา
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ตามที่ท่าน ส.อบต.ม.๔ เสนอขอให้ทางสภา อบต.สร้างนกทา พิจารณาในการแต่งตั้ง 
ประธานสภาฯ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   โดยสามารถเสนอได้ ๑ คน และมีผู้รับรอง  

๒ ท่าน มีสมาชิกท่านจะเสนอ ขอเชิญครับ 
นายพิธยา   ถามะพันธ์ เรียน ท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติฯ, ท่านรองปลัดฯ, 
ส.อบต.ม.๓  หัวหน้าส่วนราชการและผูเ้ข้ารว่มประชุมทกุๆ ท่าน ผมขอเสนอนายประยูร  แสนปาง  

ตำแหน่ง ส.อบต.ม.๗ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.สร้างนกทา  
นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ตามที่ท่าน ส.อบต.ม.๓ ขอเสนอนายประยูร   แสนปาง ส.อบต.ม.๗ เป็นคณะกรรมการ
ประธานสภาฯ  ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ผมขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ 
   ผู้รับรอง คนที่ ๑ นายมานัด   โชคบัณฑิต ส.อบต.ม.๙ 
   ผู้รับรอง คนที่ ๒ นายวิรัตน์   เนื้อทอง ส.อบต.ม.๑๑ 
นายสมศักดิ์   กองจันทร์ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมอีกไหมครับ 
ประธานสภาฯ 
นายฐิติพันธ์   แสนสมัครธนพร เรียน  ท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่าน 
ส.อบต.ม.๑๖  รองปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ ท่านครับ  กระผมขอเสนอ  

น.ส.พิมพ์สุดา   บุญหาญ (ส.อบต.ม.๕) เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาฯ ครับ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ตามที่ท่าน ส.อบต.ม.๑๖ เสนอ น.ส.พิมพ์สุดา  บุญหาญ ส.อบต.ม.๕ เป็นคณะกรรมการ
ประธานสภาฯ  ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ผมขอผู้รับรอง ๒ ท่าน 
   ผู้รับรอง คนที่ ๑ นายประยูร   แสนปาง ส.อบต.ม.๗ 
   ผู้รับรอง คนที่ ๒ นายสมร   ปาทอง ส.อบต.ม.๑ 
นายสมศักดิ์   กองจันทร์ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมอีกไหมครับ 
ประธานสภาฯ 
นายวิรัตน์   เนื้อทอง เรียน ท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติฯ, ท่านรองปลัดฯ, 
ส.อบต.ม.๑๑  หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ ท่านครับ      ผมขอเสนอ  นายมานัด    

โชคบัณฑิต (ส.อบต.ม.๙) เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ครับ 
นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ตามที่ นายวิรัตน์   เนื้อทอง (ส.อบต.ม.๑๑) ขอเสนอ นายมานัด  โชคบัณฑิต ส.อบต. 
ประธานสภาฯ  ม.๙ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ผมขอผู้รับรอง ๒ ท่าน 

/ผู้รบัรองฯ... 
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ผู้รับรอง คนที่ ๑ นายเดือน   จันทบาล ส.อบต.ม.๑๒ 

   ผู้รับรอง คนที่ ๒ นายสังทอง   ประจวบสุข ส.อบต.ม.๒ 
นายสมศักดิ์   กองจันทร์ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
ประธานสภาฯ  อีกไหมครับ ถ้าไม่มีต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ 

รายงานการประชุมสภาฯ ขอมติที่ประชุมครับ 
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีสมาชิกทั้งหมด  จำนวน    ๑๓ ท่าน 

เห็นชอบ   จำนวน    ๑๓ เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จำนวน     - เสียง 
งดออกเสียง   จำนวน     - คน  

ระเบียบวาระที่ ๖  วาระอ่ืนๆ  
นายสมศักดิ์   กองจันทร์ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖ วาระอื่นๆ มีคณะหน้าผู้บริหารฯ, ท่านรองปลัดฯ, หัวหน้าส่วน
ประธานสภาฯ  ราชการ, สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ท่านใดจะเพิม่เติมหรือเสนอ ขอเชิญครับ 
นายเดือน   จันทบาล เรียน ท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติฯ, ท่านรองปลัดฯ, 
ส.อบต.ม.๑๒  หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ ท่าน ผมขอฝากทางผู้บริหารฯ ดูแลเรื่อง 

ไฟฟ้าส่องสว่างถนนที่จะจัดงานวันลอยกระทง ในวันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๗ ซึ่งในวันนั้นคาดว่า
จะมีผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมากและฝากการดูแลรักษาความปลอดภัยในงานด้วย 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ตามที่ท่าน (ส.อบต.ม.๑๒) ฝากเรื่องการเตรียมการจดังานวันลอยกระทง ในวันที่ ๑๕ 
ประธานสภาฯ  พ.ย. ๖๗ ว่าทางผู้บริหารฯ มีมาตรการและแนวทางอย่างไร ขอเชิญคณะผู้บริหารฯ  

ช้ีแจงขอเชิญครับ 
นายปุญญพัฒน์   ชูแก้ว เรียน ท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, สมาชิกผู้ทรงเกียรติ, หัวหน้าส่วนราชการ 
รองปลัดฯ รรก.ฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ ท่าน ในเรื่องการเตรียมสถานทีใ่นการจดังานวันลอยกระทง  
ปลัด อบต.ฯ  วันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๗ วันน้ีทางเจ้าหน้าที่ก็จะทำความสะอาดและมีการจัดเตรียมสถานที่  

จึงขอแจ้งให้ทางสมาชิกทุกท่าน ทราบ 
นายสมศักดิ์   กองจันทร์ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือสอบถามอีกไหมครับ 
ประธานสภาฯ 
นายวิรัตน์   เนื้อทอง เรียน ท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติฯ, ท่านรองปลัดฯ, 
ส.อบต.ม.๑๑  หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ ท่าน ผมขอสอบถามเรื่องงบประมาณ 

ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะลงพื้นที่เพื่อ
ดำเนินการงานในโครงการวันไหนครับ 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ตามที่ท่าน ส.อบต.ม.๑๑ สอบถามเรื่องงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาฯ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผมขอเชิญทางคณะผู้บริหารฯ ช้ีแจงให้สมาชิกได้รับ 

ทราบ   
นายปุญญพัฒน์   ชูแก้ว เรียน ท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, สมาชิกผู้ทรงเกียรติ, หัวหน้าส่วนราชการ 
รองปลัดฯ รรก.ฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทกุๆ ท่าน     ในเรื่องของงานโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ท่าน (ส.อบต.ม.๑๑) ไดส้อบถามมา 
/ตอนนี้... 
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ตอนนี้ในส่วนของโครงการต่างๆ ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปัจจุบันน้ีอยู่
ในระหว่างดำเนินการทำสัญญาและดำเนินการในส่วนที ่เกี่ยวข้องตามห้วงเวลาที่
กำหนด 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือสอบถามอีกไหมครับ 
ประธานสภาฯ 
นายฐิติพันธ์   แสนสมัครธนพร เรียน  ท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ, ท่าน 
ส.อบต.ม.๑๖  รองปลดัฯ, หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้ารว่มประชุมทุกๆ ท่านครับ ผมอยากสอบถาม 

เรื่องน้ำประปาของหมู่ที่ ๑๖ เกี่ยวกับการเจาะน้ำประปาตอนน้ีดำเนินการถึงไหนแล้ว 
นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ขอเชิญคณะผู้บริหารฯ ช้ีแจงรายละเอียดตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถาม ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายปุญญพัฒน์   ชูแก้ว เรียน ท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหารฯ, สมาชิกผู้ทรงเกียรติ, หัวหน้าส่วนราชการ 
รองปลัดฯ รรก.ฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทกุๆ ท่านครับ  ในเรื่องของน้ำประปาของหมู่ที่ ๑๖ ปัญหาก็คือ 
ปลัด อบต.ฯ  ผู้รับจ้างทำงานไม่ตรงตามแบบแปลนที่ทาง อบต.สร้างนกทา กำหนด คณะกรรมการ 

ตรวจรับก็ไม่สามารถทำการตรวจรับได้และก็ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาแก้ไขงานตรง
ตามแบบแปลนฯ กรณีถ้าแจ้งผู้รับจ้างแล้วไม่มาดำเนินการแก้ไข ถ้าเกิน ๑๐ เปอร์เซ็นต์ 
ก็จะแจ้งให้เป็นผู้ทิ้งงาน และก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ตามที่ท่านรองปลัดฯ ช้ีแจงข้อมูลต่างๆ แล้ว มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือสอบถาม
ประธานสภาฯ  อีกไหม ถ้าไม่มี ผมก็ขอขอบคุณทางสมาชิกผูท้รงเกยีรติทุกท่าน, คณะผู้บรหิารฯ และ 

เจ้าหน้าที่ทุกๆ ท่าน ที่เข้าร่วมประชุมสภาฯ ในวันนี้ ต่อไปผมขอปดิการประชมุสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๗ ในวันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ขอปิดการประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา   ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/(ลงช่ือ)... 
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(ลงช่ือ)...........................................................ผู้จดรายงานการประชุม 

    ( นายสมพงษ์   มหาโยธี ) 
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
( )   ถูกต้อง 
( )   ไม่ถูกต้อง  เนื่องจาก.................................................................................................................... ....... 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 

(ลงช่ือ)..........................................................คณะกรรมการ 
    ( นายประยูร   แสนปาง ) 

 ส.อบต.ม.๗ 
 
 

(ลงช่ือ)..........................................................คณะกรรมการ 
    ( นายสุรศักดิ์   บุญหาญ ) 
    ส.อบต.ม.๑๓ 

 
 

(ลงช่ือ)..........................................................คณะกรรมการ 
( นายฐิติพันธ์   แสนสมัครธนพร ) 
    ส.อบต.ม.๑๖ 
 

 ที่ประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลสรา้งนกทา ในการประชุมสภาสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ 
ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้การรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ 

 
 
 

     (ลงช่ือ)     
   ( นายสมศักดิ์   กองจันทร์ ) 

           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา 

 


